



ที่ พณ ๐๙๑๐.๔/๔๙๖๒

กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการเดินทางเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการส่งออกสินค้าของไทยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อกระชับและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) จากการที่อุตสาหกรรมน้ำมันของประเทศมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ ๔๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการส่งออกน้ำมันก็มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ภาครัฐเกือบร้อยละ ๙๐ แต่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็พยายามส่งเสริมการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรน้ำมันที่อาจหมดลง และลดความเสี่ยงจากการต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในอนาคต

๒.๒ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ซาอุดีอาระเบียได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ Saudi Vision ๒๐๓๐ ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่จะนำพาซาอุดีอาระเบียมุ่งไปสู่อนาคตใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพารายได้จากส่งออกน้ำมัน ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ โดย Saudi Vision ๒๐๓๐ ได้ให้ความสนใจกับการผลิตปิโตรเคมี เวชภัณฑ์ การท่องเที่ยว การบริการทางการเงิน การศึกษา และการวิจัย รวมไปถึงการสร้างเมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น การสร้างเมืองนีอุมในภาคตะวันตกของประเทศ ด้วยงบประมาณมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

๒.๓ การค้าระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย

๒.๓.๑ ซาอุดีอาระเบียเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๑๘ ของไทย การค้าระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย ในช่วง ๗ เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๕) มีมูลค่า ๑๙๔,๕๒๒.๑๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๑.๒๔ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

๒.๓.๒ ซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ ๒๘ ของไทย โดยไทยส่งออกสินค้าไปซาอุดีอาระเบีย (ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๕) คิดเป็นมูลค่า ๓๗,๑๘๒.๙๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าที่ไทยส่งออกไป ๕ อันดับแรก คือ ๑. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๒. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ๓. ผลิตภัณฑ์ยาง ๔. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ๕. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

๒.๓.๓ ซาอุดีอาระเบียเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ ๑๗ ของไทย ไทยนำเข้าสินค้าจากซาอุดีอาระเบีย (ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๕) คิดเป็นมูลค่า ๑๕๗,๓๓๙.๑๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๒.๖๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้าที่ไทยนำเข้าจากซาอุดีอาระเบีย ๕ อันดับแรก คือ ๑. น้ำมันดิบ ๒. ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ๓. เคมีภัณฑ์ ๔. น้ำมันสำเร็จรูป ๕. สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

๓. สรุปสาระสำคัญ

๓.๑ พบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

๓.๑.๑ การพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารมวลชนแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Dr. Majid Bin Abdullah Al-Qasabi) และรัฐมนตรีอีก ๔ ท่านประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ธาตุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการพัฒนาสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑) การขอรับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบีย ในกรณีที่ไทยทาบตามการจัดทำ FTA กับกลุ่ม GCC* ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียยินดีที่จะให้การสนับสนุนไทยในการจัดทำ FTA ไทย - GCC รวมถึงช่วยประสานงานกับประเทศสมาชิก เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดทำ FTA ไทย - GCC

๒) การเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย - ซาอุดีอาระเบีย (Joint Trade Committee: JTC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทย และได้สั่งการให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียเริ่มหารือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยเร็ว เพื่อเร่งจัดทำบันทึกความร่วมมือในการจัดตั้ง JTC ไทย - ซาอุดีอาระเบีย (Memorandum of Cooperation: MOC) โดยคาดว่าจะการจัดตั้ง JTC ไทย - ซาอุดีอาระเบีย จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๖๕

๓) การส่งเสริมการค้าระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบียภายใต้ Saudi Vision ๒๐๓๐ โดยฝ่ายไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียทั้งด้านการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการให้บริการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เพอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ซาอุดีอาระเบียสามารถบรรลุเป้าหมายพัฒนาประเทศภายใต้ Saudi Vision ๒๐๓๐ ได้สำเร็จ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังขอให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียเป็นแหล่งความมั่นคงด้านพลังงานให้กับไทย และไทยจะเป็นแหล่งความมั่นคงด้านอาหารให้กับซาอุดีอาระเบีย

๔) การขอวีซ่าให้กับภาคเอกชนไทย ในปัจจุบันเอกชนไทยจำเป็นต้องใช้หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้าของซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นหลักประกันประกอบการพิจารณาวีซ่า ส่งผลให้การเดินทางไปเจรจาธุรกิจที่ซาอุดีอาระเบียมีความล่าช้า ฝ่ายไทยจึงเสนอให้ทางการซาอุดีอาระเบียพิจารณาวีซ่าของนักธุรกิจไทยจากหนังสือรับรองของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียฯ ได้สั่งการให้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียรีบดำเนินการตามที่ฝ่ายไทยเสนอโดยเร็ว

/๓.๑.๒ การพบหารือ...

* ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย บาห์เรน โอมาน ยูเออี กาตาร์ และคูเวต

๓.๑.๒ การพบหารือกับประธานองค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA)

(Dr. Hisham bin Saad Al - jadhey)

๑) การแก้ไขปัญหาการส่งออกไก่แปรรูปและการทำความเข้าใจกับโรงงานไทย
ปัจจุบันโรงงานไทยที่ผ่านการรับรองจาก SFDA สามารถส่งออกไก่มาซาอุดีอาระเบียได้แล้วมีจำนวน ๑๑ โรงงาน แต่ยังคงติดขัดปัญหาเรื่องการส่งออกไก่แปรรูป/ไก่ปรุงสุกมายังซาอุดีอาระเบียได้ ส่งออกได้เพียงไก่ดิบเท่านั้น ซึ่ง SFDA ได้ชี้แจงว่า SFDA อนุญาตให้โรงงานไทยทั้ง ๑๑ โรงงานสามารถส่งออกไก่แปรรูป/ไก่ปรุงสุกมายังซาอุดีอาระเบียได้ ฝ่ายไทยจะดำเนินการประสานโรงงานไทยทั้ง ๑๑ โรงงานในการแก้ไขความเข้าใจผิดดังกล่าวต่อไป

๒) การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนโรงงานไก่เพิ่มเติมอีก ๒๘ โรงงาน ขณะนี้กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากโรงงานที่ขอขึ้นทะเบียนตามที่ SFDA ขอเพิ่มเติม โดยฝ่ายไทยจะขอให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้กับ SFDA และขอให้ SFDA เร่งรัดการตรวจสอบโรงงานหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว

๓) การสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ เช่น โคและผลิตภัณฑ์เนื้อแพะจากไทย ฝ่ายไทยแจ้งว่า มีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากมีความประสงค์ส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวมายังซาอุดีอาระเบีย ซึ่ง SFDA ยืนยันว่า ซาอุดีอาระเบียต้องการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และปลอดภัย จากหลายประเทศรวมถึงไทย ซึ่ง SFDA พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายไทย โดยจะมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทยกับฝ่ายซาอุดีอาระเบียโดยเร็ว นอกจากนี้ ฝ่ายไทยมีแผนเชิญนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียร่วมลงทุนโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ที่ไทย เพื่อให้การส่งออกเนื้อสัตว์ไปซาอุดีอาระเบียมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียจะทราบความต้องการสินค้าในซาอุดีอาระเบียและเนื้อสัตว์ที่ส่งออกจะถูกต้องตามหลักฮาลาล

๔) ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาสินค้าฮาลาล SFDA แจ้งว่า Islamic University of Madinah ประสงค์ร่วมมือทางวิชาการกับไทย เพื่อพัฒนาสินค้าฮาลาลของไทยให้ตรงกับมาตรฐานของซาอุดีอาระเบีย โดยฝ่ายไทยจะประสานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการต่อไป

๓.๑.๓ การหารือกับประธานสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Mr. Ajlan bin Abdulaziz Al - Ajlan) พร้อมผู้แทนภาคเอกชนของไทย ได้แก่ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธาน สภาหอการค้าซาอุดีอาระเบียได้แจ้งว่า ซาอุดีอาระเบียกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศตาม Saudi Vision ๒๐๓๐ ของมกุฎราชกุมารมูฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด และมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น การสร้างเมืองใหม่ เป็นต้น ดังนั้น ซาอุดีอาระเบียจึงต้องการนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้ามาลงทุน และได้เชิญนักธุรกิจไทยให้เข้าร่วมการลงทุนดังกล่าว ในขณะที่เดียวกันฝ่ายไทยได้เชิญนักธุรกิจจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาลงทุนในไทยเช่นเดียวกัน

๓.๑.๔ การหารือกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) (Mr. Yousef Abdullah Al - Benyan) ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท SABIC แจ้งว่า บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของซาอุดีอาระเบียและของโลก โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ยแล้ว บริษัท SABIC ยังทำธุรกิจปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ปัจจุบันบริษัท SABIC ทำธุรกิจกับประเทศทั่วโลกมากกว่า ๕๐ ประเทศ รวมถึงไทย หลังจากการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย บริษัท SABIC ได้ให้ความสำคัญกับไทยมากเป็นพิเศษ เนื่องจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียประสงค์ให้ความช่วยเหลือไทยไม่ให้ขาดแคลนปุ๋ย ซึ่งบริษัท SABIC ยินดีที่จะมีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้

/ปัจจุบัน...

ปัจจุบันรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ให้โควตาบริษัท SABIC ส่งออกปุ๋ยมายังไทยเพิ่มขึ้นและอนุญาตให้บริษัท MA'ADEN (มาเดน) เจริญขายปุ๋ยกับไทยด้วย ซึ่งสินค้าของบริษัท MA'ADEN ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยฟอสฟอรัส ขณะนี้เอกชนไทยได้ทำสัญญาซื้อปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียไปแล้ว ๔๒๕,๐๐๐ ตัน

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการค้าไทยกับซาอุดีอาระเบีย

๓.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย ณ Manuel Market สาขา Park Avenue กรุงริยาด โดยรณม. และรอมว. พณ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าไทย ๓๐ รายการ เช่น อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ข้าว ซอสปรุงรส และอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะผลักดันให้ Manuel Market นำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้นจาก ๒๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๔ เป็น ๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้ Manuel Market เป็น Luxury Supermarket ชั้นนำของซาอุดีอาระเบีย มีสาขาทั้งหมด ๑๒ แห่งในเมืองใหญ่ เช่น กรุงริยาด เมืองเจดดาห์ เมืองจูเบล เป็นต้น สินค้าที่วางจำหน่ายใน Manuel Market บางส่วนเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป เอเชีย รวมถึงไทย สินค้าไทยส่วนใหญ่ที่วางจำหน่ายใน Manuel Market คือ สินค้าอาหาร

๓.๒.๒ การลงนามความร่วมมือ (MOU) และการเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Federation of Saudi Chambers) จัดกิจกรรมดังกล่าวทั้ง ๒ เมือง ได้แก่ กรุงริยาดและเมืองเจดดาห์ กิจกรรมที่กรุงริยาดจะจัดภายใต้ชื่องาน “Saudi – Thai Business Forum” โดยรณม. และรอมว. พณ. เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว กิจกรรมสำคัญภายในงานคือ การลงนามความตกลงจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – ซาอุดีอาระเบียระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) กับสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Federation of Saudi Chambers) โดยมี รณม. และรอมว. พณ. เป็นสักขีพยาน ซึ่งการจัดตั้งสภาธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าการค้าระหว่างกัน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – ซาอุดีอาระเบีย (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) สำหรับผลการจัดกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้

๑) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย จำนวน ๑๐ คู่ จากหลากหลายกลุ่มสินค้า เช่น อาหาร อาหารสัตว์เลี้ยง ชิ้นส่วนยานยนต์ น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น ซึ่งพิธีลงนาม MOU ได้จัดขึ้น ๒ แห่ง คือ จัดที่กรุงริยาด (ภายในงาน Saudi – Thai Business Forum) จำนวน ๕ คู่ โดยมีรณม. และรอมว. พณ. เป็นสักขีพยาน และจัดที่เมืองเจดดาห์ จำนวน ๕ คู่ การลงนาม MOU ในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๒) การเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจซาอุดีอาระเบีย กระทรวงพาณิชย์ได้นำนักธุรกิจไทย จำนวน ๘๙ บริษัท เป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๘ บริษัท และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จำนวน ๓๑ บริษัท มาเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียทั้งที่กรุงริยาดและเมืองเจดดาห์ โดยสามารถสร้างมูลค่าการค้าส่งออกที่ประมาณ ๔๔๐ ล้านบาท และมีมูลค่าการค้าส่งออกภายใน ๑ ปีประมาณ ๒,๐๗๐ ล้านบาท สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ข้าว ผลไม้สด/แช่เย็น แช่แข็ง/กระป๋อง สินค้า Plant-Based Food น้ำตาลมะพร้าว ถั่ว น้ำผึ้ง ชิ้นส่วน/อะไหล่ยานยนต์ วาล์วควบคุมแรงดันสูง ประตูปิเอโซอิเล็กทริก เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของใช้/ของตกแต่งบ้านและโรงแรม

๓.๒.๓ กิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศประจำซาอุดีอาระเบีย (Honorary Trade Advisor to Ministry of Commerce: HTA) โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบแต่งตั้งให้ดร. ยูเซฟ อับดุลลาห์ อัลฮุมดี เป็น HTA ประจำซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นตัวแทนของไทยในการดูแลและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของไทย

๓.๓ การสำรวจสินค้าไทยในซาอุดีอาระเบีย รณม. และรอมว. พณ. ได้สำรวจสินค้าไทยใน Lulu Hypermarket ซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่วางจำหน่ายสินค้าไทยมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย โดยมีสินค้าไทยวางจำหน่ายมากกว่า ๑,๗๐๐ รายการ สินค้าไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรส รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า และของใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ รณม. และรอมว. พณ. ได้หารือกับ Director ของ Lulu Hypermarket (Mr. Shehim Mohammed) เพื่อผลักดันให้ Lulu Hypermarket วางจำหน่ายสินค้าไทยเพิ่มขึ้น และร่วมมือกับฝ่ายไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่างกันต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ Lulu Hypermarket เป็นหนึ่งในธุรกิจของเครือ Lulu Group International ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกของตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีสาขามากกว่า ๒๒๔ แห่งในเอเชีย เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน บาห์เรน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของซาอุดีอาระเบีย เพื่อผลักดันการค้า การลงทุนระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชนในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าผ่านกิจกรรมสำคัญต่างๆ จึงเห็นควรนำเสนอผลการเดินทางเยือนฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบการดำเนินงานและการวางนโยบายและแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการต่อยอดจากเดินทางครั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย

๔.๑ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติจริงที่ทางการซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการอนุญาตให้นักธุรกิจไทยใช้หนังสือรับรองจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประกอบการพิจารณาวิซ่า

๔.๒ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการ ดังนี้

๔.๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรณี SFDA อนุญาตให้โรงงานไก่ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ๑๑ โรงงาน สามารถส่งออกไก่แปรรูป/ไก่ปรุงสุกมายังซาอุดีอาระเบีย และการผลักดันให้ SFDA เร่งตรวจสอบโรงงานไก่ของไทย ที่ขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ๒๘ โรงงาน

๔.๒.๒ ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดตลาดสินค้ากลุ่มเนื้อโคและเนื้อแพะในซาอุดีอาระเบีย

๔.๓ มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ Islamic University of Madinah ในการร่วมมือทางวิชาการด้านฮาลาลกับไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าฮาลาลของไทยได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของซาอุดีอาระเบีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๘๑๖๗

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๒๕๙